



สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
3454
- 7 มี.ค. 2562
วันที่.....เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๔๐

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ก ๕๕๖๖ วันที่ < มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว๕๙๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสารแนบ) โดยแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เรียน. นอ.สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

- สดส. แจ้ง เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสารแนบ) โดยแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

- นพ
- สดส/มทส/สอ

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

(นายจงรัก ทรงตันพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

(นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิรักษ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๗/๓/๖๒

(นางสาวปานทิพย์ ปลอดแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ



ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย

เรื่อง/ประเด็นข้อสั่งการ	ดำเนินการและรายงานผลความคืบหน้า	ทราบและถือปฏิบัติ
<p>๑. การกิจนายกรัฐมนตรึเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดโพธาราม อ.เมือง จ. บึงกาฬ</p> <p>๗. การสร้างเครือข่ายจิตอาสา</p> <p>ให้ มท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การรักษาความสะอาดแม่น้ำ/ลำคลอง การลดการใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ การนำขยะมาใช้ใหม่ เป็นต้น</p>		ทุกหน่วยงาน
<p>๓. การกิจนายกรัฐมนตรึพบประชาชน ณ สถานีผลิตน้ำปะโค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย</p> <p>๗. การปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการขยะของชุมชน</p> <p>ให้ มท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้าน และชุมชนด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้สวยงาม และดูแลจัดการขยะเพื่อทุกชุมชนสวย สะอาด นามอง และมีสุขอนามัยที่ดี</p>		ทุกหน่วยงาน



เลขที่ ๑๖๗
 วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒
 เวลา ๑๖.๕๕

กรมป่าไม้
 ๖๖ ๕๘
 วันที่ 15 ก.พ. 2562
 15. AA
 เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๖๓๒๓
 ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๕๙๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่าน
 อธิบดีกรมทุกกรม ขม.

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย กสส.

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/ว๘๓๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ สป.ทส. ทราบ ผ่านระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารทางเว็บไซต์ <http://e-monitoring.mnre.go.th> ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กสส.
 (นางชนิตทิพย์ วงศ์ศรีวัฒน์กุล)
 ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่
 รัชการราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒

(นายสุทนต์ โสริจักขณ์ชัยกุล)
 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รัชการราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



<https://goo.gl/76E2pQ>
 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการอำนวยการ
 นางฟ
 (นางวิสุทธา อิ่มทองแก้ว)
 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ
 (นางวารารัตน์ อณะ... เรื่อง)
 ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒